

Số: 03 /2007/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 5 năm 2007

CÔNG VĂN ĐẾN SỐ 264
Ngày 14 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch luôn được các cấp chính quyền của tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Ngày 04/06/2003 UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 10/CT-UB về tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về quản lý và đăng ký hộ tịch, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 17/3/2006.

Trên cơ sở đó, công tác quản lý và đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giải quyết cơ bản khối lượng lớn các yêu cầu về hộ tịch của nhân dân, giúp chính quyền các cấp của tỉnh nắm kịp thời số liệu thống kê, biến động dân số hàng năm, tạo cơ sở cho việc hoạch định và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, nhất là các công việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp cơ sở còn nhiều tồn tại, hạn chế như: tình trạng đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn vẫn còn phổ biến, một số lượng khá lớn trẻ em vẫn chưa được đăng ký khai sinh, việc áp dụng các quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch ở nhiều địa phương còn nhiều sai phạm, công tác lưu trữ, thống kê hộ tịch còn buông lỏng... Một bộ phận cán bộ chuyên trách hộ tịch ở cơ sở trình độ còn hạn chế, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao, chưa thực sự cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch v.v....

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 158/2005/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý và đăng ký hộ tịch:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tăng thêm biên chế và năng lực hoạt động của Phòng Quản lý Hộ tịch - Tư pháp khác thuộc Sở Tư pháp để có đủ điều kiện tham mưu giúp tỉnh quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và triển khai thực hiện công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp và UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, tăng thêm biên chế cho Phòng Tư pháp để các đơn vị này có đủ điều kiện bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp làm công tác quản lý và đăng ký hộ tịch. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn các Ban Tư pháp cấp xã theo Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn đều phải có cán bộ chuyên trách về hộ tịch để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quản lý và đăng ký hộ tịch ở địa bàn mình.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác quản lý, đăng ký hộ tịch từ tỉnh xuống cơ sở về cơ bản phải được hoàn thành trong năm 2007 và tiếp tục kiện toàn trong những năm tiếp theo. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung trên đây.

2. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký hộ tịch:

Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp của các huyện, thành phố.

Trên cơ sở nội dung tập huấn, hướng dẫn ở tỉnh, Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ định kỳ và thường xuyên về công tác quản lý và đăng ký hộ tịch cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách hộ tịch của các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương mình. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp các huyện, thành phố về nội dung tập huấn.

Việc tập huấn, hướng dẫn phải đảm bảo thường xuyên và định kỳ nhằm từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách hộ tịch ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu công tác hộ tịch trong giai đoạn hiện nay, góp phần đưa công tác hộ tịch đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, hạn chế dần và đi

đến chấm dứt tình trạng sai sót, vi phạm trong công tác đăng ký hộ tịch ngay tại cơ sở.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về hộ tịch đến các tầng lớp nhân dân:

Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có biện pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch. Việc tuyên truyền pháp luật hộ tịch cần chú trọng tuyên truyền nội dung các qui định của Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 về hộ tịch và các nội dung quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP. Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phải phù hợp với mọi đối tượng ở từng địa phương, nhằm làm chuyển biến một cách cơ bản về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp chủ trì, có kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh... trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên, đoàn viên, cộng tác viên của tổ chức, đoàn thể mình thực hiện nghiêm chỉnh các qui định pháp luật về hộ tịch, trọng tâm là tập trung thực hiện đúng hạn các việc đăng ký hộ tịch, nhằm hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng đăng ký quá hạn và không đi đăng ký các việc khai sinh, khai tử như hiện nay.

4. Đảm bảo các điều kiện cho công tác quản lý và đăng ký hộ tịch:

Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 97/2006/BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác tham mưu cho UBND tỉnh để sớm trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về các mức thu lệ phí hộ tịch để thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, các cơ quan có liên quan của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phải có trách nhiệm quan tâm cấp kinh phí, trang thiết bị làm việc và các điều kiện khác đảm bảo cho công tác quản lý và đăng ký hộ tịch phải thực hiện có hiệu quả.

Các cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch có trách nhiệm huy động các nguồn lực để từng bước tin học hoá hệ cơ sở dữ liệu hộ tịch, đảm bảo các điều

kiện về lưu trữ tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác quản lý, đăng ký hộ tịch trước mắt cũng như lâu dài.

Các nhiệm vụ trên đây phải được thực hiện xong trong năm 2007 và duy trì thực hiện tốt trong những năm tiếp theo.

5. Các nhiệm vụ trước mắt cần tập trung triển khai:

a. Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến đăng ký hộ tịch ở các cấp chính quyền cơ sở. Nghiêm cấm UBND xã, phường, thị trấn gây khó khăn cho nhân dân khi có yêu cầu đăng ký các sự kiện hộ tịch như: bắt buộc nhân dân phải đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ, đóng góp thuế, quỹ... mới cho đăng ký hộ tịch. Đảm bảo đăng ký đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật đối với các sự kiện hộ tịch mới phát sinh tại địa phương, đặc biệt là không được để tồn đọng tình trạng trẻ em sinh ra không được khai sinh.

- Tiến hành tổng rà soát, phân loại việc lưu trữ các sổ đăng ký hộ tịch, gồm: Sổ đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha mẹ con, cải chính hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân... từ năm 1975 đến nay ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố nhằm đưa công tác quản lý và sử dụng các sổ hộ tịch đi vào nề nếp, đúng pháp luật.

- Triển khai rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hộ tịch ở các xã, phường, thị trấn; trên cơ sở đó có biện pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ hộ tịch cơ sở theo hướng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, được đào tạo chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Việc bố trí cán bộ hộ tịch ở cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn theo qui định của pháp luật cán bộ, công chức và pháp luật hộ tịch.

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vi phạm trong công tác đăng ký hộ tịch ở cơ sở, gắn với việc kiểm tra thực hiện chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ hộ tịch: Kiên quyết thay thế hoặc xử lý nghiêm đối với những cán bộ yếu kém về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc những cán bộ có hành vi vi phạm pháp luật về hộ tịch.

- Chỉ đạo thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, thụ lý, thẩm tra đảm bảo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ và căn cứ pháp lý cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch khi công dân có yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật.

b. Đối với Sở Tư pháp:

- Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng qui trình giải quyết công việc theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính trong việc giải quyết các việc hộ tịch thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiến hành công khai hoá các trình tự thủ tục giải quyết, mức thu lệ phí, họ tên cán bộ giải quyết đối với từng loại vụ việc tại nơi làm việc để công dân biết, thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện của cán bộ và các cơ quan liên quan. Việc niêm yết công khai các trình tự thủ tục phải đảm bảo trang trọng, văn minh nơi công sở.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hộ tịch và nội dung Chỉ thị này ở từng địa phương và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh .

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, các Sở , ngành, liên quan và UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 04/06/2003 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh ./.

Nơi nhận:

- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- TT HĐND tỉnh,
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản ,
Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (để giám sát);
- UBMTTQVN tỉnh (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP;
- Báo Dấu Lắc, Công báo tỉnh;
- VPUBND tỉnh: Lđ, các P, BPngc
- Lưu VT, NC.

Chithihotich07 (80b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lữ Ngọc Cư